



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วย นายสายสมุท สหุณิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสายสมุท สหุณิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

คำนำ

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินงานจริงตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒
-คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	๓-๔
-ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕-๑๒
-โครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๓
-ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญาเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป	๑๓-๑๔
-ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนี้ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป	๑๕
-ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ กรณีที่การใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนี้ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป	๑๖-๑๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้ คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่นายกองคํการบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น
๒. เพื่อรายงานผลให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคํการบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด และรายงาน การรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๒

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

นายสายสมุทร สหุนิล ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลยางคำ
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
และผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำและนายกองค้การบริหารส่วนตำบล
ยางคำ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นายสายสมุทร สหุนิล ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค้การ
บริหารส่วนตำบลยางคำ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค้การบริหารส่วนตำบล
ยางคำ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้ คำแถลง
นโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วย กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางคำ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้รับทราบถึงนโยบายที่กระผมจำดำเนินการบริหารงานและพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่ง ซึ่งนโยบายที่จะดำเนินการนั้น กระผมได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้
กำหนดกลไกอันสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืน ความมั่นคงและมั่งคั่ง และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

/คำแถลงนโยบาย..

คำแถลงนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และมีสาธารณูปการที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ได้แก่ พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ เดิมให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า พัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ การดูแลการจราจร

๒. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก คือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย สนับสนุนและส่งเสริมการสาธารณสุขสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความจำเป็นของประชาชนตำบลยางคำ โดยให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการต่อไป

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ศักยภาพของประชาชนในตำบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะของ คนในชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

๔. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใน ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของ กลุ่มอาชีพ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้

เกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมด้านการค้าชุมชน ราคาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์

๕. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ทางด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ รมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและการจัดมลภาวะ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสถานะโลกร้อน รมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชนเองในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม

๖. นโยบายการพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมี ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม โดยยึด หลักการศึกษาสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมการพระศาสนา ส่งเสริมการเพิ่มพูน อนุรักษ์ พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. นโยบายเร่งด่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

บัดนี้ กระผมขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ กำหนดให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี รายละเอียดของผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

ส่วนที่ ๓

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหนองฝั่งแดง	๒๘๐,๗๐๐	๒๔๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ/ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
๔.	โครงการย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนสำราญ	๑๕๘,๘๐๖	๑๕๘,๘๐๕.๑๒	แล้วเสร็จ/ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย	๑๐๘,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	-ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่าย
รวม ๕ โครงการ		๗๖๗,๕๐๖	๗๐๕,๘๐๕.๑๒	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
๑.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ (สำนักปลัด)	๒,๓๖๙,๖๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๘๐,๐๐๐	๒,๖๒๕,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	๗,๕๘๗,๖๐๐	๗,๒๐๖,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.) (สำนักปลัด)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕.	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน (กองการศึกษา)	๑๕๖,๔๐๐	๑๕๐,๘๕๘	แล้วเสร็จ
๖.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา)	๔๗๓,๓๔๐ (โอนเพิ่ม) ๘๒๐,๐๒๓	๕๕๕,๓๖๓	แล้วเสร็จ
๗.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	๖๑,๐๒๐	๕๑,๓๗๓	แล้วเสร็จ
๘.	อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตบริการ (กองการศึกษา)	๑,๗๑๗,๘๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕๓,๙๖๑	๑,๗๗๑,๗๖๑	แล้วเสร็จ
๙.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๗	แล้วเสร็จ
๑๐.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๕	แล้วเสร็จ
๑๑.	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)	๗,๐๐๐	๒,๗๐๐	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	ผลการ ดำเนินงาน
๑๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านขี้เหล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองฝิ่งแดง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านกุ่มคันทนาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขำ ตำบลโพนทราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม ๒๔ โครงการ		๑๔,๐๙๖,๗๔๔	๑๒,๓๔๐,๓๖๔	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๒๐,๘๐๐	๑๙๖,๓๘๕	แล้วเสร็จ
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๙,๐๐๐	๔,๒๘๓	แล้วเสร็จ
๓.	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖๐๐,๐๐๐	๖๑๑,๙๙๑	แล้วเสร็จ
๔.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๓๔๗,๔๔๐	๓๔๗,๓๘๐	แล้วเสร็จ
๕.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๕๐	แล้วเสร็จ
๖.	ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ (สำนักปลัด/งานบริหารงานทั่วไป)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐	แล้วเสร็จ
๗.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๔๓,๑๐๐	๒๐๓,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๘.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด/งานป้องกันฯ)	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐	๖๐,๙๔๔	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
๙.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)	๙๐,๐๐๐	๘๘,๘๕๐	แล้วเสร็จ
๑๐.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐๐,๐๐๐	๕๘,๑๖๑	แล้วเสร็จ
๑๑.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๑๒.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕,๐๕๐	๑๑,๖๒๐	แล้วเสร็จ
๑๓.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๓,๗๐๐	๑๘,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๑๔.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๗,๑๘๐	๒๖,๓๔๐	แล้วเสร็จ
๑๕.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)	๑๐,๐๐๐	๔,๓๒๐	แล้วเสร็จ
๑๖.	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)	๑๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๑๗.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๑๘.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	๖๐,๐๐๐	๓๔,๖๑๒	แล้วเสร็จ
๑๙.	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองคลัง)	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐,๐๐๐	๕๐,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๒๐.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๒๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๙๐	แล้วเสร็จ
๒๒.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๑๗๙.๐๕	แล้วเสร็จ
๒๓.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด/งานการรักษาความสงบภายใน)	๓๐,๐๐๐	๒๔,๔๕๐	แล้วเสร็จ
๒๔.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานการรักษาความสงบภายใน)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๒๕.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานการรักษาความสงบภายใน)	๑๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๒๖.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๒๑๖,๐๐๐	๑๓๔,๑๐๐	แล้วเสร็จ
๒๗.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๔	แล้วเสร็จ
๒๘.	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๕	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	วงเงินที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการ ดำเนินงาน
๒๙.	โครงการอบรมทบทวน อปพร. (สำนักปลัด/งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	๘๐,๐๐๐	๗๕,๗๒๕	แล้วเสร็จ
๓๐.	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (สำนักปลัด/งานจราจร)	๒๐,๐๐๐	๘,๒๒๐	แล้วเสร็จ
๓๑.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๘,๘๒๖	แล้วเสร็จ
๓๒.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	๘,๓๕๒	แล้วเสร็จ
๓๓.	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๓๔.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา)	๗๐,๐๐๐	๕๒,๕๖๕	แล้วเสร็จ
๓๕.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว (กองการศึกษา/งานระดับก่อนวัย เรียนและปฐมศึกษา)	๖๓,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๓๖.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	๕,๙๑๐	แล้วเสร็จ
๓๗.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา/งานระดับก่อนวัย เรียนและปฐมศึกษา)	๔๒๒,๐๐๐	๓๖๙,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๓๘.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด/งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)	๕๔๖,๐๐๐	๕๐๐,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๔๙.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)	๑๐,๐๐๐	๓,๖๘๐	แล้วเสร็จ
๔๐.	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)	๑๐,๐๐๐	๕,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๔๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	๕๐,๐๐๐	๑๒,๔๓๒	แล้วเสร็จ
๔๒.	โครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ “กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า” (สำนักปลัด/งาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐	๒๗,๔๒๘	แล้วเสร็จ
๔๓.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางคำ (สำนักปลัด/งานส่งเสริมส สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๓๕	แล้วเสร็จ/ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
๔๔.	โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด(ส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขัน) (กองการศึกษา/งานกีฬาและนันทนาการ)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๒๐	แล้วเสร็จ/ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
๔๕.	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา/งานกีฬาและนันทนาการ)	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๔๖.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	๑๐,๐๐๐	๓,๕๒๐	แล้วเสร็จ
๔๗.	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองช่าง)	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๔๘.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)	๑๕๘,๐๐๐	๙๗,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๔๙.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)	๓๔๘,๔๐๐	๒๗๒,๓๖๑	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	วงเงินที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการ ดำเนินงาน
๕๐.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานส่งเสริม การเกษตร)	๖,๐๐๐	๔,๑๒๓	แล้วเสร็จ
๕๑.	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งาน ส่งเสริมการเกษตร)	๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑,๔๐๐	๕,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๕๒.	วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐๐,๐๐๐	๕๘,๔๓๙	แล้วเสร็จ
๕๓.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐	๓๖,๒๗๕	แล้วเสร็จ
๕๔.	วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๓๐,๐๐๐	๑๘,๔๕๓	แล้วเสร็จ
๕๕.	วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๓๐	แล้วเสร็จ
๕๖.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๘๐,๐๐๐	๖๐,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๕๗.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๔๐,๐๐๐	๓,๕๑๐	แล้วเสร็จ
๕๘.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๓๐	แล้วเสร็จ
๕๙.	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	๖๐,๐๐๐	๔๙,๑๘๔	แล้วเสร็จ
๖๐.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๕	แล้วเสร็จ
๖๑.	วัสดุสำนักงาน (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๖๒.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖๓.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด/การรักษาคความสงบภายใน)	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๘๔,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๖๔.	วัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด/การรักษาคความสงบภายใน)	๙๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑,๔๕๐	๑๒๗,๔๕๐	แล้วเสร็จ
๖๕.	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๒๒	แล้วเสร็จ
๖๖.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	๑๕,๐๐๐	๙,๘๒๕	แล้วเสร็จ
๖๗.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๓๑,๖๗๖	แล้วเสร็จ
๖๘.	วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	๑,๐๐๐,๐๑๖ (โอนเพิ่ม) ๕๔,๔๒๘	๙๘๑,๐๕๙.๘๐	แล้วเสร็จ
๖๙.	วัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	ผลการ ดำเนินงาน
๗๐.	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	๒๐,๐๐๐	๒,๔๒๔	แล้วเสร็จ
๗๑.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	๘๐,๐๐๐	๗๖,๔๓๑	แล้วเสร็จ
๗๒.	วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๗๓.	ค่าไฟฟ้า (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑,๓๗๘,๕๐๔ (โอนเพิ่ม) ๔๑๙,๙๙๑	๑,๓๓๒,๓๕๑.๕๗	แล้วเสร็จ
๗๔.	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๕,๐๐๐	๖,๖๓๖	แล้วเสร็จ
๗๕.	ค่าบริการโทรศัพท์ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐,๐๐๐	๙.๖๓	แล้วเสร็จ
๗๖.	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (สำนักปลัด/งานบริหาร ทั่วไป)	๑๓๕,๐๐๐	๑๐๓,๗๑๒.๙๖	แล้วเสร็จ
๗๗.	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (สำนัก ปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๒๙,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๗๘.	ค่าบริการไปรษณีย์ (กองคลัง)	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๖๐	แล้วเสร็จ
๗๙.	ค่าไฟฟ้า (กองการศึกษา)	๘๐,๐๐๐	๖๖,๓๙๘.๖๒	แล้วเสร็จ
๘๐.	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๔,๒๖๒	แล้วเสร็จ
๘๑.	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๖.๓๒	แล้วเสร็จ
๘๒.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราย ให้กับเทศบาล ตำบลโพธาราย (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘๓.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร (รองนายก , เลขานุการ นายก) ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด)	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๘๔.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร (รองนายก , เลขานุการ นายก) ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด)	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๘๕.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘๖.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘๗.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (สำนักปลัด)	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๘๘.	ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาดกำลังไฟที่ใช้ ๑.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๖,๙๐๐	๖,๙๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๘๙.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (หน่วยตรวจสอบ ภายใน)	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๙๐.	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป (สำนักปลัด)	๖๒,๙๐๐ โอนเพิ่ม ๔๑,๙๐๙	๑๐๔,๘๐๙	แล้วเสร็จ โอนเพิ่ม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	ผลการ ดำเนินงาน
๙๑.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (หน่วยตรวจสอบ ภายใน)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙๒.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/ นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๙๓.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/ นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง)	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๙๔.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานใส กระจกเลื่อนตอนเดียว จำนวน ๔ ตู้ (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙๕.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๙๖.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กอง การศึกษา)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๙๗.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙๘.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
๙๙.	ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๐๐ kva จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด/งานส่งเสริมการเกษตร)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
รวม ๙๙ โครงการ		๗,๒๗๖,๐๕๔	๗,๕๔๐,๐๒๔.๙๕	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน/ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว			
-ไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ-			
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ก่องหน้ผูกพัน/เบิกจ่ายจริง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
๑.	วัสดุการเกษตร (สำนััดปลัด/งานส่งเสริมการเกษตร)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๙	แล้วเสร็จ
๒.	วัสดุการเกษตร (กองการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๑๑,๓๓๐	แล้วเสร็จ
รวม ๒ โครงการ		๒,๕๐๐๐	๒๑,๓๑๙	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ/วัฒนธรรม/จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐	แล้วเสร็จ
๒.	โครงการประเพณีบวงสรวงกู่บูชาท้าวคันธนาม ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓.	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม ๓ โครงการ		๑๑๖,๐๐๐	๑๑๐,๗๔๐	
รวมโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ๖๖ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๓ โครงการ คิดเป็นเงิน		๒๒,๒๘๔,๓๐๔	๒๐,๗๑๘,๒๕๖.๐๗	

๗. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายคอนทิวข้าง-โรงสีบ้านท่าแกม หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒,๖๘๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๑ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๒.	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกทางไปแม่น้ำมูล-สามแยกคอนป่าช้า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๑๑๖,๗๐๐	๓,๔๑๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓.	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกปูดตา-ถนนลาดยางไป ทล.๒๐๘๖ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๙,๙๓๑,๒๐๐	๗,๕๕๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
รวมโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ		๑๕,๕๔๓,๙๐๐	๑๑,๔๖๑,๐๐๐	
รวมโครงการปีงบประมาณ ๖๖ ที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๖ โครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๕,๐๕๕,๐๒๒	๓๒,๑๗๙,๒๕๖.๐๗	

๘. ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญาเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ก่องนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ		๗๔๒,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ก่อนนี้ผูกพัน/ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย				
๑.	จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน (ตู้สาขา) จำนวน ๑ ระบบ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้วรอ เบิกจ่าย -(โอนตั้งจ่ายเป็นราย การใหม่)
๒.	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	-ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้วรอ เบิกจ่าย -(โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)
รวม ๒ โครงการ		๗๑,๕๐๐	๗๑,๕๐๐	
รวมโครงการที่มีการกันเงินงบประมาณไว้ในปี ๖๖ และมีการลงนามใน สัญญาขอเบิกจ่าย รวม ๔ โครงการ				

๙. ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนังสือผูกพันในงบประมาณถัดไป

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	กรณีไม่มีหนังสือผูกพัน	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ	๔๙๑,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔๙๑,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะโนนหนามแหง โดยการยกระดับถนนดินถนนแนวเขตหมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก	๑๐๖,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๑๐๖,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ	๔๙๕,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔๙๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว	๔๙๑,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔๙๑,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย	๓๐๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๓๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการรื้อถอนและปรับปรุงเวทีอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยางคำ	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗.	โครงการค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน (ด้านหลังห้องประชุม) องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘.	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (อาคารกลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๘ โครงการ		๒,๔๕๐,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	

**๑๐. ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ กรณีที่มีการใช้ เงินทุนสำรองเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณถัดไป**

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนลาดยาง (กำแพงวัดธาตุสุนทรด้านทิศเหนือ) ไปทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ	๑๓๑,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๓๑,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒ บ้านซี้เหล็ก สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนสุดถนน คสล.หน้าบ้านนางเข้มจิรา บุญเศษ - ถนนลาด ยาง หมู่ที่ ๒ บ้านซี้เหล็ก ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๕๘,๗๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๕๘,๗๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านซี้เหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณ รพ.สต.บ้านยางคำ ไปทางด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๒ บ้านซี้เหล็ก ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๖๙,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๖๙,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านซี้เหล็ก สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณที่นายจันทร์ดา อุปแก้ว ถึง คลองน้ำสาธารณะฮ่องเหมียง หมู่ที่ ๒ บ้านซี้เหล็ก ตำบลยางคำ	๑๒๓,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๒๓,๐๐๐	-ดำเนินการทำสัญญาแล้ว
๕.	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว สถานที่ดำเนินการ สายจากบริเวณศูนย์เกษตรนางบุญเลิศเชื้อจิตร(ไปตามไหล่คลองด้านทิศเหนือ) ถึงบริเวณที่นางนางแสงจันทร์ ไชยสีลา หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ	๓๘๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๓๘๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ สถานที่ดำเนินการจากถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ ตำบลยางคำ	๔๙๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	-ดำเนินการทำสัญญาแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม สถานที่ดำเนินการ สายจากดอนปู่ตาถึงบริเวณดอนพยอม หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม ตำบลยางคำ	๒๔๔,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๔๔,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก สถานที่ดำเนินการ สายจากบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก ตำบลยางคำ	๒๓๖,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๓๖,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่ สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนสุดถนนบ้านนางนาง ทองโส ไปทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่ ตำบลยางคำ	๑๓๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๓๘,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองฝั่งแดง สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนสุดถนนบ้านนางปาน เสรีรัฐศรี ถึงถนนทางด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองฝั่งแดง ตำบลยางคำ	๔๙๗,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๔๙๗,๐๐๐	-ดำเนินการทำ สัญญาแล้ว
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกู่คันนาม	๔๗๓,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๔๗๓,๐๐๐	-ดำเนินการทำ สัญญาแล้ว
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้บริเวณสุดถนน คสล.ถึงบริเวณสุดเขตวัดธาตุสุนทร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก ต.ยางคำ	๓๒๗,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๓๒๗,๐๐๐	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย จากบริเวณหน้าบ้านนางสาว บุญมี สังกา ถึงบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ ชาววิเศษ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย	๙๑,๒๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๙๑,๒๐๐	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบ่ออัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย สถานที่ดำเนินการ สายจากโรงเรียนหนองสรวงหนองขำถึงเขตเทศบาลตำบลโพนทราย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย	๑๗๐,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๑๗๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขำ ตำบลโพนทราย สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายสนชัย พานสำเร็จ ไปทางด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขำ ตำบลโพนทราย	๑๓๘,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๑๓๘,๐๐๐	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖.	จัดซื้อท่อเหล็กส่งจ่ายน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางคำ (ท่างาม) หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม	๑๑๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรอง เงินสะสม)	๑๑๘,๐๐๐	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม ๑๖ โครงการ		๓,๗๙๑,๙๐๐	๓,๗๙๑,๙๐๐	

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

- โครงการที่นำมาตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๗๕ โครงการ
- โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๓๓ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการจากการกันเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๖ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗ โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒,๕๑๙,๒๕๖.๐๗ บาท (-สามสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์-)**
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ/กรณีกันเงิน/กรณีใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖๗ โครงการ
- โครงการที่มีการลงนามในสัญญาดำเนินการเรียบร้อยแล้วรอเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๓๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค

- ปัญหาด้านงบประมาณ โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการมีมาก แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้มีเวลาใช้จ่ายงบประมาณน้อย
- ปัญหาด้านสังคม ไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

- จัดทำประชาคมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ก่อดำเนินโครงการทุกโครงการเพื่อมีมติ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการเพื่อรองรับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร

